

ซีเอ เทคโนโลยีเข้าซื้อกิจการบริษัท BlazeMeter

เสริมทัพระบบทดสอบการใช้งานแอป



ซีเอ เทคโนโลยีเข้าซื้อกิจการบริษัท BlazeMeter เสริมทัพระบบทดสอบการใช้งานแอป ทั้งในด้านคุณภาพและความเร็ว ช่วยขยายฐานผลิตภัณฑ์โซลูชัน DevOps เพิ่มการใช้งานแบบ SaaS ที่สะดวก และตรวจสอบประสิทธิภาพได้ตลอดเวลาในโครงสร้างระบบโอเพนซอร์ส

บริษัทซีเอเทคโนโลยีเปิดเผยวันนี้ว่า ได้ลงนามในข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อที่จะเข้าซื้อกิจการบริษัทBlazeMeter ซึ่งเป็นผู้นำในด้านระบบทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในแบบโอเพนซอร์ส โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงการซื้อขาย ส่วนทางด้านธุรกรรมการซื้อขายครั้งนี้จะมีผลภายในก่อนสิ้นปีนี้

ซื้อกิจการบริษัทBlazeMeter ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจะช่วยให้ทางซีเอ เทคโนโลยีสามารถขยาย โซลูชันด้าน DevOps โดย โซลูชันBlazeMeter จะรวมเข้าอย่างสมบูรณ์กับโซลูชันการนำเสนอ แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องของบริษัทซีเอ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบและเร่งระยะเวลาในการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ

“BlazeMeter ได้สร้างนิยามใหม่ของระบบทดสอบประสิทธิภาพ ด้วยการใช้งานโมเดลแบบ SaaS ที่ติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็วและใช้งานง่าย ร่นระยะเวลา ผลตอบแทนการลงทุน” อายมาน ซาเอ็ด ประธานและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าวพร้อมกับเสริมว่า “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมตำแหน่งผู้นำตลาดของเรา ในด้านการทดสอบอย่างต่อเนื่องและเป็นความพยายามของเราที่จะ เพิ่มสมรรถนะการทดสอบเพื่อให้องค์กรต่างๆ รับมือกับการเร่งใช้งานระบบDevOps เพื่อผลักดันทั้งความเร็วและคุณภาพในการนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆที่มี”

ยุคปัจจุบัน ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เน้นการใช้งานแบบแนวคิดAgile ที่ยืดหยุ่นและการนำเสนอซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการสู่ตลาดของแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยเหตุนี้บริษัทระดับเอนเทอร์ไพรส์ ต่างก็มีปัญหาในการ เปลี่ยนการทำงานตรงนี้ให้ทันกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร็วในการทดสอบการใช้งาน เป็นคอขวดสำคัญและทำให้การออกกรีลส์ใหม่ ล่าช้าลง ซึ่งการใช้โซลูชันของBlazeMeter จะช่วยให้ทีมพัฒนาระบบ และเอ็นจิเนียร์ที่ดูแลด้านประสิทธิภาพสามารถทดสอบแอปฯได้ ล่วงหน้าและบ่อยครั้งขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบระบบและหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหาในเวลาที่กระชั้นกับการวางตลาด

“นักพัฒนาระบบและผู้ทดสอบประสิทธิภาพต่างต้องการให้บรรลุเป้าหมายการทดสอบที่เหนือกว่าครอบคลุมกว่าได้

ยการใช้โปรแกรมทูลแบบโอเพ่นซอร์สรวมทั้งโปรแกรมทูลที่สามารถรวมระบบได้เร็วกับระบบที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานกันอยู่” อาลอน ก็ยมอนสกี ผู้ก่อตั้งและซีโอของบริษัท BlazeMeter กล่าว พร้อมระบุว่า “การร่วมงานกันกับซีเอ เทคโนโลยีจะช่วยให้แบบ BlazeMeter สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของเราได้อย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อันมหาศาลของบริษัทซีเอ เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนงานให้กับลูกค้าของเราต่อไป”

โซลูชันการทดสอบประสิทธิภาพแอปพ อย่างต่อเนื่อง ในเชิงพาณิชย์ของบริษัท BlazeMeterจะทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับ Apache JMeter™ รวมทั้งซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สอื่นๆ อย่างเช่น Selenium, Gatling และ Locust

บริษัท BlazeMeter ก่อตั้งในปี 2010 มีสำนักงานในกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอลและที่ปาโล อัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com